

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SGDDT-GDTrH
V/v giáo dục, tuyên truyền và phối hợp
với cơ quan quân sự địa phương thực hiện
công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho
học sinh và triển khai “Bản cam kết
về thực hiện nghĩa vụ quân sự”

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng;
- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận/ huyện.

Căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra, sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; Quyết định số 1163/QĐ-BQP ngày 28/3/2016 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành mẫu biểu thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Thực hiện Công văn số 5185/VP-NCKTGS ngày 29/7/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai “Bản cam kết về thực hiện nghĩa vụ quân sự” (Có văn bản kèm theo). Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nội dung như sau:

Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc.

Làm tốt công tác tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự và các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tập trung xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh và sự đồng hành của phụ huynh trong việc đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện “Bản cam kết về thực hiện nghĩa vụ quân sự” và hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương.

Quản lý chặt chẽ, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương thực hiện nghiêm công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi học tập cho học sinh theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, GDTrH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Quốc Hiệu

